

บทบรรณาธิการ

เรียนท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นฉบับนี้เป็นวารสารฉบับแรกของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นที่ 13 ของวารสาร ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเผยแพร่เฉพาะในรูปแบบวารสารออนไลน์ ผู้อ่านสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์วารสารที่ URL: <http://journal.feue.ac.th/> และเว็บไซต์ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ที่ URL: <https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index>

บทความในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความด้านการศึกษาที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์พัฒนาต่อยอดทั้งในการทำงานและการศึกษาค้นคว้าหลายบทความ อาทิ บทความเรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนหลากหลายชาติพันธุ์” และบทความเรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” เป็นต้น นอกจากนี้ในฉบับยังมีบทความที่น่าสนใจของคณาจารย์เชิงสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสารประโยชน์จากบทความในวารสารฉบับนี้และใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา ที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนการเผยแพร่

กองบรรณาธิการขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นซึ่งมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความจำนวนไม่เกิน 20 บทความ ตามที่กองบรรณาธิการได้ประกาศไว้ในนโยบายการจัดพิมพ์บนเว็บไซต์วารสาร และบนเว็บไซต์ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ท่านที่สนใจเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สามารถศึกษาคำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับจากเว็บไซต์วารสารที่ URL: journal.feue.ac.th และจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ที่ URL: <https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/index> รวมทั้งสามารถติดตามอ่านบทความจากวารสารออนไลน์ในเว็บไซต์ของวารสาร รวมทั้งจากระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ThaiJo ด้วยเช่นกัน

บรรณาธิการ